

เปิดตัว hibro แพลตฟอร์มให้บริการแพทย์ออนไลน์ ที่เข้าใจทุกปัญหาของคุณผู้ชายพร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ



hibro เปิดตัว Platform ให้บริการที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพเฉพาะทางสำหรับคุณผู้ชายแบบออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องออกไปพบแพทย์ด้วยตนเอง ทำให้คุณสามารถปรึกษาและเข้ารับการรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างรวดเร็ว เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ

hibro ได้ตระหนักถึงปัญหาที่คุณผู้ชายหลายคนต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หลังเร็วหรือปัญหาศีรษะล้าน ผมร่วง ผมบาง และบ่อยครั้งเมื่อต้องจัดการกับปัญหาเหล่านี้ก็มักจะมีอาการกระอักกระอ่วนใจหรือไม่กล้าพบแพทย์ในการปรึกษา ฉะนั้น Platform ออนไลน์ของ hibro จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยลดความกังวลใจของผู้ใช้บริการลงและช่วยให้คุณผู้ชายมีความมั่นใจในการปรึกษาปัญหาต่าง ๆ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมากขึ้น ทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงจากการเดินทางในสถานการณ์โควิด - 19 ที่กำลังระบาดอยู่ด้วย

hibro อีกหนึ่งตัวช่วยที่จะเข้ามาลดความกังวลในการปรึกษาแพทย์ในทุกปัญหาของคุณผู้ชาย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเข้าสู่กระบวนการการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องยาที่ไม่ได้มาตรฐานและ

อันตรายต่อร่างกาย hibro จึงเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ทำให้การพบแพทย์ออนไลน์ของคุณง่ายขึ้น

ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเดินทางไปพบแพทย์ด้วยตนเอง เพียงแค่เข้าเว็บไซต์ก็สามารถใช้งานได้ง่าย ๆ ด้วยไม่กี่ขั้นตอน โดยแค่คุณตอบแบบสอบถามสั้น ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ และประวัติทางการแพทย์ออนไลน์ ระบบจะแนะนำผลิตภัณฑ์ หรือยาที่ใช้ในการรักษาตามข้อมูล จากนั้นก็จะส่งให้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยและตรวจสอบ รวมไปถึงแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และสุดท้ายคุณก็สามารถรอรับผลิตภัณฑ์การรักษาหรือยาที่ได้รับ การรับรองจาก อย. ที่ hibro จะจัดส่งให้ฟรีภายในสองวัน เมื่อได้รับของแล้ว ทีมเภสัชจะโทรไปอธิบายและแนะนำวิธีการใช้งานโดยละเอียด

นอกจากนี้ยังมีการติดตามการรักษาสำหรับผู้ใช้บริการทุกท่าน หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับรักษา ก็ยังสามารถ สอบถามทีมแพทย์ได้เสมอ ผ่านช่องทางติดต่อออนไลน์ที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ใกล้แพทย์ได้ตลอดเวลา

บริการที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพออนไลน์ hibro ไม่ต้องรอคิวนานสามารถเข้าใช้บริการได้ในทันทีที่ต้องการ ปลอดภัย และสามารถมั่นใจได้ในทุกขั้นตอนด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ อีกทั้งผลิตภัณฑ์การรักษาที่ใช้ยังผ่านการรับรอง จากทาง อย. และที่สำคัญค่ารักษาและค่าบริการเป็นราคาที่ทุกท่านสามารถเอื้อมถึง

สามารถใช้บริการได้ที่ <https://sayhibro.com/> และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล: care@sayhibro.com

Line Official Account: @hibro อินสตาแกรม: <https://www.instagram.com/say.hibro/> เฟซบุ๊ก: <https://www.facebook.com/get.hibro>